



# สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

20 ธันวาคม 2562



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

## สารเคมีอันตรายทางการเกษตร

**สื่อที่นำเสนอ :** เดลินิวส์

-เสนอข่าว นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรฯ กล่าวว่า มาตรการจำกัดการใช้สารเคมีทางเกษตรตามประกาศกระทรวงฯ เป็นมาตรการสากล ส่วนตัวเห็นว่าควรจำกัดการใช้สารเคมีอีกหลายชนิดที่มีในตลาด ทั้งนี้ หลังเกิดอุทกภัย ได้ให้กรมวิชาการเกษตรและกรมพัฒนาที่ดิน นำน้ำจากแหล่งน้ำในพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมมาตรวจแล้วไม่พบการปนเปื้อนของสารเคมีทางการเกษตร

-ด้านนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัด ก.เกษตรฯ เปิดเผยว่า ได้รับหนังสือรับรองมติอย่างเป็นทางการจากคกก.วัตถุอันตราย ที่ให้ออกประกาศ ก.อุตสาหกรรม กำหนดให้สารพาราควอตและคลอร์ไพริฟอส เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ใช้บังคับตั้งแต่ 1 มิ.ย. 2563 ส่วนสารไกลโฟเซตให้จำกัดการใช้ตามมติคกก.วัตถุอันตราย 23 พ.ค. 2561 และมอบหมายให้กรมวิชาการเกษตรและ ก.เกษตรฯ จัดทำมาตรการรองรับในการหาสารทดแทนหรือวิธีการอื่นที่เหมาะสมสำหรับพาราควอตและคลอร์ไพริฟอส รวมถึงมาตรการในการลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน นำเสนอ คกก.วัตถุอันตรายภายใน 4 เดือนนับจากวันที่มีมติ

**สื่อที่นำเสนอ :** เดลินิวส์

-เสนอข่าว ที่ รพ.สต.บ้านพนาวัลย์ ต.ดงสวรรค์ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู มีกลุ่มผู้เสียหายจากการใช้สารเคมีทางการเกษตร ใน อ.นากลาง และ อ.ศรีบุญเรือง 14 คน เตรียมฟ้องเรียกค่าเสียหายจากบริษัทนำเข้าสารเคมีเป็นเงินกว่า 10 ล้านบาท โดยมี นายปฏิวัต เถลิษชาติ ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคอีสาน เป็นผู้รับมอบอำนาจ โดยผู้เสียหายที่ได้รับผลกระทบ บางรายเป็นโรคเนื้องอก บางรายต้องตัดแขนขาหรือสูญเสียอวัยวะ บางรายถึงขั้นเสียชีวิต

**สื่อที่นำเสนอ :** สยามรัฐ

-เสนอข่าว หลังพิธีเปิดงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 12 เครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัด 77 จังหวัด และองค์กรภาคี เครือข่ายสมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติทั่วประเทศ ได้ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์เป็นวาระแห่งชาติ โดยเรียกร้องให้ ก.เกษตรฯ แบน 3 สารเคมีอันตรายที่ใช้ในการเกษตร และเสนอทางเลือกในการจัดการวัชพืชและศัตรูพืชโดยไม่ใช้สารเคมีเป็นแนวทางหลัก เรียกร้องให้รัฐบาลประกาศนโยบายขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์เป็นวาระแห่งชาติ เพื่อสนับสนุนให้เกิดอาหารและเกษตรปลอดภัยอย่างเป็นรูปธรรมทั่วประเทศ

## กัญชาทางการแพทย์

**สื่อที่นำเสนอ :** มติชน, ผู้จัดการรายวัน, มติชนออนไลน์, ผู้จัดการออนไลน์, เว็บไซต์แนวหน้า, เว็บไซต์โพสทูเดย์, เว็บไซต์ เดลินิวส์, เว็บไซต์สยามรัฐ

-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สร. ร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับนโยบายกัญชาและนโยบายสำคัญ ด้านสาธารณสุข กับคณะกรรมการการสาธารณสุข วุฒิสภา ว่า นโยบายกัญชาจะสำเร็จไม่ได้ถ้าขาดความร่วมมือร่วมใจจากภาคส่วนอื่นๆ โดยเฉพาะสถาบันทางการแพทย์ ปัจจุบัน สร.จ่ายยากัญชาให้ผู้ป่วยและรวบรวมข้อมูลเพื่อพัฒนานโยบายต่อไป ส่วนนโยบายกัญชา 6 ต้น กำลังอยู่ในกระบวนการ นอกจากนี้ สร.กำลังผลักดันให้ อสม.เข้ามาแบ่งเบาแพทย์ พยาบาลใน รพ. โดยให้เป็นด่านคัดกรองคนไข้ขั้นแรก และยังมีนโยบายจ่ายยานออร์พ.เพื่อลดความแออัด ขณะเดียวกันได้รณรงค์ให้ประชาชนดูแลสุขภาพแทนการปล่อยให้ป่วย ส่วน รพ.สต. ต้องดูแลประชาชนได้มากขึ้นและมีประสิทธิภาพดีขึ้น สำหรับการใช้งบประมาณจะเป็นไปอย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพ

**สื่อที่นำเสนอ :** มติชน

-เสนอข่าว นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ สมาชิกวุฒิสภา กล่าวว่า กมธ.ให้ความสำคัญและสนับสนุนนโยบายกัญชาเสรีเพื่อเห็นประโยชน์ในการทางการแพทย์ แต่นโยบายปลูกกัญชาบ้านละ 6 ต้น รัฐบาลต้องรู้จำนวนและปริมาณการปลูกของทั้งประเทศ เพื่อจะได้วางมาตรการในการควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

**สื่อที่นำเสนอ :** ไอเอ็นเอ็น, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

-เสนอข่าว นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร มีคำสั่งนัดประชุมพิเศษ วันนี้ (20 ธ.ค.) เวลา 09.30 น. เพื่อพิจารณาญัตติด่วนหลายเรื่อง รวมถึงเรื่องขอให้สภาฯ ตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาความเป็นไปได้และตรวจสอบผลกระทบของการใช้กัญชาในรูปแบบต่าง ๆ ในประเทศไทย

**สื่อที่นำเสนอ :** ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยรัฐออนไลน์, ผู้จัดการออนไลน์, มติชนออนไลน์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, สำนักข่าวไทย, ThaiPBS, Thaigov

-เสนอข่าว นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล คณะที่ปรึกษา รมว.สร. เปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์ รพ.พระนั่งเกล้า ให้บริการทุกวันจันทร์ 13.00 น. – 16.30 น. ปัจจุบันรพ.สังกัด สร. เปิดให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนปัจจุบันแล้ว 117 แห่ง และแผนไทย 24 แห่ง

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> สยามรัฐออนไลน์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วิเศษ สิรินทร์โสภณ นพ.สสจ.นราธิวาส เป็นประธานเปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์ รพ.สุโขทัย-ลก ให้บริการ วันพุธ สัปดาห์ที่ 1 ของเดือน เวลา 13.00 น. - 15.00 น.</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> ผู้จัดการออนไลน์, เว็บไซต์ข่าวสด, เว็บไซต์โพสทูเดย์, เว็บไซต์สยามโพสต์</p> <p>-เสนอข่าว งานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 12 จัดเสวนาหัวข้อ การเฝ้าระวังและกลไกการจัดการผลกระทบจากนโยบาย กัญชาทางการแพทย์ โดยระดมสมองเฝ้าระวังผลกระทบ 5 มิติ 1) ความรู้ในการใช้กัญชาทางการแพทย์ 2) นโยบายกัญชาทางการแพทย์ของสถานพยาบาล 3) ระบบการให้คำปรึกษาต่อการใช้กัญชาในเชิงพิษวิทยา 4) การคุ้มครองผู้บริโภค และ 5) ระบบและการควบคุมกำกับ ทั้งนี้ ผู้ร่วมเสวนาเห็นด้วยที่จะนำกัญชามาใช้ในทางการแพทย์ แต่เป็นห่วงเรื่องสารที่อาจทำให้ ติด ต้องหาทางควบคุมการใช้ รวมถึงการแยกแยะเรื่องการแพทย์และสันตนาการ</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> ผู้จัดการออนไลน์</p> <p>-เสนอข่าว สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ร่วมกับบริษัท GH Medical ประเทศเนเธอร์แลนด์ จัดงาน สัมมนาวิชาการ “The International Cannabis-based Medicine Industry 2019” ในวันที่ 19 ธ.ค. 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เพื่อแถลงบทบาทขององค์กรด้านการ วิจัยพัฒนายา กัญชา-กัญชง และแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ และส่งเสริมความเข้าใจ ให้ทราบถึงความก้าวหน้าทางการวิจัย รวมถึง ประโยชน์จากการนำกัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์</p>	
<p><b>สร.ชวนแข่งขันออกกำลังกาย</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> ข่าวสด, เดลินิวส์</p> <p>-เสนอข่าว ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคกก.ขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการออกกำลังกาย ภายใต้โครงการ 1 ล้านครอบครัวไทยออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ว่า การออกกำลังกายเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้คนไทยสุขภาพแข็งแรง ดังนั้นคกก.ฯ จึงมีมติจัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายและปลูกจิตสำนึกให้ทำอย่างต่อเนื่อง โครงการแรกเริ่มต้นที่ 1 ล้าน ครอบครัว ให้หันมาออกกำลังกาย และโครงการที่ 2 ทำไทย ห่างไกลโรค โดยสธ.ตั้งกองทุนและจัดสรรงบประมาณให้ทุกจังหวัด เริ่มรับสมัครตั้งแต่ 16 ม.ค. 2563 และจัดการแข่งขันโดยใช้แอปพลิเคชันบันทึกสถิติการทำกิจกรรมทางกายของแต่ละคนแล้ว รวบรวมในจังหวัด จังหวัดที่มีการออกกำลังกายจำนวนมากเพียงพอและต่อเนื่อง จะได้รับรางวัล นอกจากนี้ ยังจัดแข่งขันระดับ หน่วยงานในสังกัดสธ.ด้วย</p>	-
<p><b>ค่ายารพ.เอกชน</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> ไทยโพสต์, แนวหน้า, กรุงเทพธุรกิจ, เว็บไซต์innnews, เว็บไซต์New18, เว็บไซต์แนวหน้า</p> <p>-เสนอข่าว นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้มอบเกียรติบัตรรพ.คุณธรรมให้กับรพ.เอกชน 166 แห่ง ที่คิดราคายาและค่ารักษาพยาบาลแบบเป็นธรรม หากได้รับเกียรติบัตรแล้วมีคุณสมบัติไม่ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด หรือ ถูกประชาชนร้องเรียน จะยกเลิกการให้เกียรติบัตรทันที</p>	-
<p><b>ฝุ่น PM 2.5</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> มติชน คอลัมน์ สองโรคไขสุขภาพ, มติชนออนไลน์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ให้ข้อมูลว่า กรมฯ ได้มอบหมายให้สคร. 12 แห่งทั่วประเทศ เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กอย่างใกล้ชิด รวมถึงลงพื้นที่ให้ความรู้ สื่อสารความเสี่ยง ให้คำแนะนำวิธี ป้องกันแก่ประชาชนร่วมกับเครือข่ายในพื้นที่ ประชาชนกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ ผู้ที่มีโรคประจำตัว ควรสังเกตอาการ 4 กลุ่มโรคสำคัญ ได้แก่ กลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือด กลุ่มโรกระบบทางเดินหายใจ กลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ และกลุ่มโรคตาอักเสบ หากสงสัยหรือมีอาการผิดปกติควรรีบไปพบแพทย์โดยเร็ว นอกจากนี้ ควรสังเกตและตรวจสอบคุณภาพ อากาศในพื้นที่ เพื่อประเมินความเสี่ยง โดยติดตามสถานการณ์ค่าฝุ่น PM 2.5 ได้ที่แอปพลิเคชัน Air4Thai ลดการเพิ่มปริมาณ ฝุ่นละอองในอากาศ และสวมหน้ากากป้องกันฝุ่น</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เดลินิวส์</p> <p>-เสนอข่าว นายชาติร์ วัฒนเขจร ผอ.สำนักสิ่งแวดล้อมกทม. กล่าวว่า กทม. อยู่ระหว่างจัดหาเครื่องตรวจวัด PM2.5 เพิ่มเติมอีก 30 เครื่อง คาดภายในเดือน ธ.ค. นี้ จะติดตั้งแล้วเสร็จ 13 เครื่อง อีก 17 เครื่องแล้วเสร็จภายในเดือน ก.พ. 2563</p> <p>นายสุขสันต์ กิตติศุภกร รองผอ.สำนักการแพทย์ กทม. กล่าวว่า ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข กรณีฝุ่น PM2.5 เกิน 75 มคก./ลบ.ม. เกิน 3 วัน รวมทั้งจัดเตรียมยา เวชภัณฑ์ และหน้ากากอนามัย แจกจ่ายให้กับประชาชน สั่งการให้ทุกรพ.ในสังกัดกทม. เฝ้าระวัง วินิจฉัยและให้การรักษาดูแลตามแนวทางการรักษาโรค พร้อมรายงานสถิติผู้ป่วยที่ได้รับ ผลกระทบ และได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ความรู้ แนะนำแนวทางการป้องกัน และผลกระทบต่อสุขภาพจากปัญหาฝุ่น PM2.5 เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน กทม. Connect รวมถึงออกหน่วยแพทย์และสาธารณสุขเคลื่อนที่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>สอบเทียบเครื่องวัดแอลกอฮอล์ในเลือด</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> ไทยโพสต์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผยว่า กรมฯ ให้บริการสอบเทียบเครื่องวัดแอลกอฮอล์ในเลือดจากลมหายใจ เพื่อสร้างความมั่นใจในประสิทธิภาพ และให้บริการตรวจวิเคราะห์ปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดสนับสนุนการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากรถทางบก สามารถนำผลไปใช้เป็นหลักฐานในการดำเนินคดีได้ โดยส่วนกลางส่งตรวจได้ที่สำนักงานรังสีและเครื่องมือแพทย์ ส่วนภูมิภาคส่งตรวจที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เชียงใหม่ ขอนแก่น นครราชสีมา อุบลราชธานี และสงขลา</p>	-
<p><b>โรคตะกอนหินปูนในหูชั้นในหลุด</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ thaipbs, เว็บไซต์เนชั่น, เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ, เว็บไซต์สยามรัฐ, เว็บไซต์คมชัดลึก, ผจก.ออนไลน์, สำนักข่าวไอเอ็นเอ็น, เว็บไซต์innnews</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีและโฆษกกรมการแพทย์ กล่าวว่า โรคตะกอนหินปูนในหูชั้นในหลุดพบได้บ่อยในกลุ่มวัยกลางคนและวัยทำงาน มักมีอาการเฉพาะคือ เวียนศีรษะเป็นๆ หายๆ บ้านหมุน เสียการทรงตัว เกิดขึ้นทันทีทันใด มักเป็นสั้นๆ แต่ช่วงวินาทีที่ขยับศีรษะและค่อยๆ หายไป หากขยับศีรษะในท่าเดิมอาการจะกลับมาเป็นใหม่แต่ไม่รุนแรงเท่าครั้งแรก อาจมีอาการคลื่นไส้อาเจียนร่วมด้วย อาการเวียนศีรษะที่เกิดขึ้นอาจเป็นได้หลายครั้งต่อวัน และมักเป็นอยู่หลายวันแล้วค่อยๆ ดีขึ้น</p> <p>นพ.สมเกียรติ ลลิตวงศา ผอ.รพ.ราชวิถี กล่าวว่า การรักษามีทั้งรักษาด้วยยาและทำกายภาพบำบัด การผ่าตัดทำเฉพาะในกรณีจำเป็น และเนื่องจากเป็นโรคที่รักษาไม่หายขาด ควรดูแลสุขภาพ พักผ่อนให้เพียงพอ และออกกำลังกายสม่ำเสมอ หากพบว่าอาจมีอาการดังกล่าวข้างต้นควรรีบปรึกษาแพทย์เพื่อทำการรักษา</p>	-
<p><b>ฆาตกรต่อเนื่อง</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> มติชน, มติชนออนไลน์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต กล่าวถึงกรณีนายสมคิดซึ่งก่อเหตุฆาตกรรมต่อเนื่อง ว่า แพทย์ที่เคยตรวจสุขภาพจิตนายสมคิดระบุว่านายสมคิดไม่ได้ป่วยทางจิต แต่มีปัญหาคือการประกอบอาชญากรรมโดยไม่รู้สึกลึกซึ้ง ซึ่งมีแนวโน้มจะก่อเหตุซ้ำได้อีก การรักษาทำได้ยาก เพราะส่วนใหญ่เป็นการสะสมมาตั้งแต่วัยเด็ก ดังนั้นจึงต้องคุมครองเด็ก โดยมี พ.ร.บ. คุมครองเด็ก เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กอยู่ในสภาพแวดล้อมที่แย่ ป้องกันไม่ให้เติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่ใช้ความรุนแรงในอนาคต</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> ผู้จัดการรายวัน, Workpointnews, ThaiPBS</p> <p>-เสนอข่าว ดร.นพ.วรงค์ โชติพิทยสุนนท์ จิตแพทย์และโฆษกกรมสุขภาพจิต ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ โซโคพาส ว่า คือคนที่บุคลิกภาพผิดปกติแบบต่อต้านสังคม หากได้รับการช่วยเหลือดูแลจากครอบครัวอย่างดี จะสามารถใช้ชีวิตปกติอยู่ในสังคมได้ กลุ่มคนที่เป็นโซโคพาสไม่จำเป็นต้องเป็นฆาตกร แนวทางการรักษา คือการปรับพฤติกรรม</p>	
<p><b>รพ.หัวหินเก็บค่ารักษาชาวต่างชาติเกินเกณฑ์</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> มติชนออนไลน์</p> <p>-เสนอข่าว นายเออร์วิน บรูท อายุ 50 ปี อดีตวิศวกรรถไฟชาวเนเธอร์แลนด์ เปิดเผยว่า หลังป.ช. มีมติชี้มูลความผิดดีเอสอ. รพ.หัวหิน เก็บค่ารักษาพยาบาลชาวต่างชาติเกินจากหลักเกณฑ์ที่กำหนด และส่งให้พนักงานสอบสวน สก.หัวหิน พิจารณาทำสำนวนส่งฟ้องในคดีอาญาข้อหาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 พร้อมส่งสำนวนให้ผู้บริหาร สธ. พิจารณาลงโทษทางวินัย ล่าสุดคดีนี้ยังไม่มีความคิดเห็น พนักงานสอบสวนยังไม่สามารถชี้แจงได้ว่าจะสรุปสำนวนส่งอัยการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 7 ที่ จ.สมุทรสาครได้เมื่อใด โดยอ้างว่าได้ส่งสำนวน ป.ช. ให้แพทย์สภาวินิจฉัยการใช้วิชาชีพแพทย์ แต่มีหนังสือตอบกลับเมื่อ 21 พ.ย. 2562 ว่าเรื่องดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับแพทย์สภา ล่าสุดจะส่งสำนวนไปสอบถามที่ สธ. ว่าการเก็บเงินต่างชาติจากที่กำหนดในช่วงที่มีการร้องเรียนมีผลสรุปหรือหลักเกณฑ์อย่างไร</p> <p>ด้าน พ.ต.อ.เจริญ ชลประเสริฐ หัวหน้าพนักงานสอบสวน สก.ประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า ได้กำกับให้พนักงานสอบสวนแจ้งความคืนหน้าของคดีให้ผู้เสียหายทราบเป็นระยะ แต่ผู้เสียหายต้องการติดตามคดีจึงได้ช่วยสอบปากคำนายเออร์วินเพื่อเร่งสรุปสำนวน</p>	
<p><b>โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> มติชน</p> <p>-เสนอข่าว เครือข่ายเฝ้าระวังธุรกิจสุรา ร่วมกับเครือข่ายองค์กรงดเหล้า แลกงเปิดตัวรายงานผลการวิจัยการรับรู้ของประชาชนต่อการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่าน "แบรนด์ DNA" และสัญลักษณ์ที่มีความคล้ายคลึงกัน ซึ่งเมื่อกลุ่มตัวอย่างเห็นตราเสมือนจะรับรู้และจดจำได้ว่าเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และมีผลจงใจให้ดื่มทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีจะพบผู้ประกอบการธุรกิจใช้กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบรนด์ DNA จูงใจผู้บริโภคร่วมกิจกรรมลานเบียร์หรืองานสตรีทฟู้ด โดยเครือข่ายฯ จะนำรายงานวิจัยมอบให้คกก.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับจังหวัดทุกจังหวัด และจะติดตามการควบคุมตราเสมือนอย่างใกล้ชิด</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>ปัญหาอาคารเลี้ยงนกนางแอ่น</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> ไทยโพสต์</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ. วิทวัส รชตะนันทน์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ลงพื้นที่ อ.ปะเหลียน จ.ตรัง แก้ปัญหากรณีตัดแปลงอาคารที่อยู่อาศัย 4 ห้องเป็นที่เลี้ยงนกนางแอ่น ซึ่งได้รับแจ้งจากผู้อยู่อาศัยใกล้เคียงว่ามีกรเปิดเสียงเพื่อเรียกนกเข้ามาในอาคารและได้รับผลกระทบจากกลิ่นเหม็น โดยสสจ.ตรังชี้แจงว่า หลังได้รับร้องเรียนมีการลงพื้นที่สำรวจ 2 ครั้ง ในเดือน ก.พ. 2561 และ ต.ค. 2562 ไม่พบฝุ่น กลิ่น มุลนก เชื่อใช้หัวคอก เสียงดังไม่เกิน 10 เดซิเบล ส่วนการกล่าวอ้างเรื่องมีผู้เสียชีวิต เหตุเกิดมานานแล้วไม่สามารถนำมากล่าวอ้างได้ ข้อมูลของปศุสัตว์ระบุว่า ได้กำกับผู้ประกอบการให้เปิด-ปิดเสียงเป็นเวลา และผู้ประกอบการให้ความร่วมมือ จึงยังหาข้อสรุปร่วมกันไม่ได้ ซึ่งจะหาแนวทางแก้ไขต่อไป</p>	
<p><b>การรังแกในโรงเรียน</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> คมชัดลึก, Nationtv.</p> <p>-เสนอข่าว เด็ก ม.1 ที่ยิงเพื่อนเสียชีวิตได้เดินทางไปตรวจร่างกายที่สสจ.นนทบุรี ก่อนไปรายงานตัวต่อสถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ.นนทบุรี และจะเดินทางมารายงานตัวต่อสำนักควบคุมความประพฤติ ในวันที่ 17 ม.ค. 2563 ขณะนี้สภาพจิตใจของเด็กและแม่อยู่ในสภาวะแย่แย่ ต้องได้รับการดูแลจากนักจิตวิทยาเป็นการต่วนระหว่างรอการพิจารณาคดีของศาล</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> สยามรัฐ, สยามรัฐออนไลน์, เว็บไซต์สนุก, ไอเอ็นเอ็น</p> <p>-เสนอข่าว กรมสุขภาพจิต ให้ข้อมูลว่า ในสหรัฐฯ ที่มีเหตุการณ์ความรุนแรงในสถานศึกษา ที่เกิดจากอาวุธปืนและเครื่องกระสุน (School shooting) มากที่สุดประเทศหนึ่งในโลก พบว่าน้อยกว่า 2% ของการเสียชีวิตของเยาวชนเกิดจากการยิงกันในโรงเรียน แต่ในประเทศไทยเหตุการณ์เช่นนี้แทบไม่เคยเกิดขึ้น และพบว่าแรงจูงใจผู้ก่อเหตุทั้งหมดได้รับความเครียดจากสังคมความสัมพันธ์กับเพื่อนหรือแฟน ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากความคับข้องใจจากเพื่อนร่วมชั้น เกือบทั้งหมดเป็นเหยื่อของการกลั่นแกล้งที่ไม่ได้รับการช่วยเหลือ</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์กระปุก, เว็บไซต์คมชัดลึก, ผู้จัดการออนไลน์, ไทยรัฐออนไลน์</p> <p>-เสนอข่าว กรมสุขภาพจิต เผยแพร่ infographicเกี่ยวกับการกลั่นแกล้งรังแกในโรงเรียน (Bullying) ว่าไม่ใช่เรื่องล้อเล่น ผลกระทบอาจโตขึ้นเป็นอาชญากร เรียนไม่จบ ใช้ความรุนแรง พร้อมแนะนำวิธีรับมือ</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์คมชัดลึก</p> <p>-เสนอข่าว ดร.สุปรีดา อุดยานนท์ ผู้จัดการ สสส. กล่าวว่า ผลสำรวจของ COPAT ร่วมกับมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ในปี 2562 พบว่า เด็ก 31% เคยถูกกลั่นแกล้งทางออนไลน์ 74% เคยพบเห็นสื่อลามกอนาจารทางออนไลน์ และ 25% เคยนัดเพื่อนที่รู้จักในออนไลน์ ซึ่งผลวิจัยพบว่า เด็กที่ใช้เวลากับโลกออนไลน์มากยิ่งขึ้นเสี่ยงต่อการถูกกลั่นแกล้งและเป็นผู้กลั่นแกล้งทางออนไลน์ถึง 3 เท่า ดังนั้น สัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวและการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลจะช่วยป้องกันความเสี่ยงตั้งแต่ต้นทาง</p>	
<p><b>ชื่นชมทีมสกายด็อกเตอร์</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> ช่อง 7</p> <p>-เสนอข่าว ทีมสกายด็อกเตอร์ รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ขึ้นเฮลิคอปเตอร์หน่วยบินตำรวจ จ.ตาก ไปรับตัวผู้ป่วยหญิงชวกะเหรัมย์ อายุ 54 ปี มีอาการแน่นหน้าอกอย่างรุนแรง และมีความเสี่ยงต่อภาวะหัวใจวายเฉียบพลัน พร้อมกับผู้ป่วยหญิงชวกะเหรัมย์ที่ประสบอุบัติเหตุรถล้มหัวฟาดพื้นรุนแรงจนหมดสติ ที่บ้านหินลาดนาโฮ จ.ตาก นำมารักษาที่ห้องฉุกเฉิน รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ได้สำเร็จและปลอดภัย</p>	
<p><b>สุขภาพพระสงฆ์</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> ข่าวสด, เว็บไซต์เดลินิวส์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วรินทร์เทพ เชื้อสำราญ รอง นพ.สสจ.ลำปาง พร้อมด้วยผู้นำชุมชน ประชาชนและพระภิกษุ สามเณร เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ คนลำปางรวมพลัง ลดเค็ม ลดหวาน บริโภคอาหารที่มีสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพ ที่วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม จ.ลำปาง โดยมีพระจินดารัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลำปาง และเจ้าอาวาสวัดพระแก้วดอนเต้าฯ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ทั้งนี้ ปี 2562 จ.ลำปาง ตรวจสุขภาพพระสงฆ์สามเณร 2,386 รูป พบสุขภาพดีเพียงร้อยละ 58.05 เป็นกลุ่มเสี่ยงร้อยละ 23.89 และกลุ่มป่วยร้อยละ 18.06 กลุ่มเสี่ยงที่พบรอบเอวเกิน ร้อยละ 15.94 ดัชนีมวลกายเกิน ร้อยละ 15.43 นอกจากนี้ ยังมีพฤติกรรมเสี่ยงเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเนื่องมาจากอาหารที่ประชาชนนำมาถวาย</p>	-
<p><b>มัสยิดปลอดภัยต้นแบบ</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์</p> <p>-เสนอข่าว นางสาวทัศนีย์ ศิลปบุตร คณะกรรมการบริหารแผนคณะที่ 1 สสส. ลงพื้นที่มัสยิดนุรุลยาเกีนบ้านดุกุน และมัสยิดบ้านทุ่งขี้เหล็ก อ.สิเกา จ.ตรัง เพื่อศึกษาเรียนรู้พื้นที่ต้นแบบด้านการจัดการความปลอดภัยเชิงบูรณาการ ประเด็นบุหรี เหล้า และอุบัติเหตุ ที่มีการตั้งศักยภาพของคนในชุมชนร่วมในการทำงานทำให้เกิดโมเดล "ละหมาดสร้างปัญญา" ที่ปรับใช้หลักศาสนามาเป็นมาตรการชุมชน เน้นการผสมผสานวิถีวัฒนธรรมและหลักคำสอนศาสนา ทำให้ชาวมุสลิมมีสุขภาวะที่ดีขึ้น และการสร้างความตระหนักถึงผลกระทบจากการสูบบุหรี ทำให้เกิด "มัสยิดปลอดภัยต้นแบบ" สนับสนุนให้เด็กเยาวชนเข้ามัสยิดแทน</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>การเฉลิมฉลองนอกมัสยิด ทำให้อัตราการเกิดอุบัติเหตุลดลง ปัจจุบันขยายมัสยิดปลอดภัย 50 แห่ง ครอบคลุม 14 จังหวัดภาคใต้</p>	
<p><b>อมส.ท่งสังข์ไฟไหม้จากสายชาร์จมือถือเสียชีวิต</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เดลินิวส์, เว็บไซต์คมชัดลึก, เว็บไซต์ข่าวสด, เว็บไซต์เดลินิวส์          -เสนอข่าว เกิดเหตุไฟไหม้บ้านเลขที่ 63 ม.2 ต.ท่งสังข์ อ.ท่งใหญ่ มีผู้เสียชีวิตคือ น.ส.นิสาชล สวัสดิวงศ์ อายุ 33 ปี เป็น อสม. ต.ท่งสังข์ อ.ท่งใหญ่ ส่วนสามีได้รับบาดเจ็บถูกไฟคลอกทั้งตัวอาการสาหัส รพ.ท่งใหญ่ส่งต่อไปรักษาที่รพ.มหาสารคามศรีธรรมราช สอบสวนเบื้องต้น ทราบว่าได้เสียบสายชาร์จโทรศัพท์ไว้ข้างที่นอนแล้วเผลอหลับไป จนไฟไหม้สายชาร์จลุกลามไปติดผ้าห่ม</p>	-
<p><b>AI คัดกรองผู้ป่วยฉุกเฉินจากเสียงพูด</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> กรุงเทพธุรกิจ          -เสนอบทความ นายเกรียงศักดิ์ ขาวเนียม ผู้จัดการโครงการวิจัย "นวัตกรรมระบบ AI สำหรับการ คัดกรองโรคและการประยุกต์ใช้สำหรับการแพทย์ฉุกเฉิน" และอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้พัฒนา AI คัดกรองผู้ป่วยฉุกเฉินจากเสียงพูด ช่วยคัดกรองผู้ป่วยจากสัญญาณเสียงได้ 25 กลุ่มอาการโรคฉุกเฉิน รู้ผลภายใน 1-3 นาที จากนั้นระบบจะส่งต่อข้อมูลอาการเบื้องต้น และพิกัดจุดเกิดเหตุไปยังศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินผ่านแพลตฟอร์ม หรือวิทยุสื่อสาร เพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเตรียมรถและเลือกรถช่วยเหลือที่เหมาะสมกับอาการของผู้ป่วย โดยนำร่องใช้งานจริงช่วง 7 วันอันตรายเทศกาลปีใหม่ ที่ จ.สระแก้ว</p>	-
<p><b>โครงการก้าวคนละก้าว</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เดลินิวส์          -เสนอข่าว จ.อุดรดิตถ์ มีจัดกิจกรรมโครงการ "ก้าวคนละก้าว ก้าวต่อไปด้วยพลังเล็ก ๆ" กับ ศูนย์ บอดี้สแลม ภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ พ่อค้า ประชาชน มอบเงินบริจาคยอดรวมกว่า 10 ล้านบาท โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-22 ธ.ค. เริ่มต้นจากอุดรดิตถ์-แพร่-ลำปาง-ลำพูน-เชียงใหม่ รวม 300 กม. รายได้นำไปจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่ 7 รพ.ภาคเหนือ เชิญชวนประชาชนร่วมวิ่งช่วง 10 กม.สุดท้าย ก่อนถึงเส้นชัย ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ในวันอาทิตย์ที่ 22 ธ.ค. นี้</p>	-

**สำนักสารนิเทศ**

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



0 2590 1311-2



0 2591 8612-3



<http://pr.moph.go.th>



fanmoph



pr\_moph



healthmoph



moph channel

